



ที่ มท ๐๓๑๐.๑/ว ๓๑

สำนักทะเบียนกลาง
ถนนถ้ำลูกกา ปท ๑๒๑๕๐

๑ กันยายน ๒๕๕๘

เรื่อง การรับแจ้งการเกิดและออกสูติบัตรให้กับบุตรของคนต่างด้าว

เรียน นายทะเบียนจังหวัด ทุกจังหวัด และนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร

- อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักทะเบียนกลาง ที่ มท ๐๓๑๐.๑/ว ๘ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕
๒. กฎกระทรวงกำหนดให้คนต่างด้าวปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๘
๓. กฎกระทรวงกำหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรและกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. ๒๕๕๑

ด้วยสำนักทะเบียนกลางได้รับข้อหารือจากสำนักทะเบียนหลายแห่งเกี่ยวกับการรับแจ้งการเกิดและออกสูติบัตรประเภท ท.ร.๓ กำหนดเลขประจำตัวประชาชนเป็นบุคคลประเภท ๗ ให้กับบุตรของคนต่างด้าวที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร รวมถึงคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไร เนื่องจากมีการใช้เอกสารดังกล่าวในการขอมีสัญชาติไทย หรือขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านแล้วปรากฏว่านายทะเบียนของสำนักทะเบียนบางแห่งแจ้งว่าสูติบัตร ท.ร.๓ ของผู้ร้องไม่ถูกต้อง ให้ไปติดต่อกับสำนักทะเบียนที่ออกสูติบัตรดังกล่าวเพื่อยกเลิกแล้วออกสูติบัตรให้ใหม่ตามแบบ ท.ร.๐๓๑ จึงขอทราบแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง

สำนักทะเบียนกลางขอชี้แจงเพื่อความเข้าใจกับสำนักทะเบียนทุกแห่งให้ถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. ตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๕ ให้กระทรวงมหาดไทยจัดทำโครงการจัดทำเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักโดยเริ่มดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๒๖ นั้น โครงการดังกล่าวได้กำหนดเลขหลักแรกซึ่งหมายถึงประเภทบุคคลไว้ ๗ ประเภท เป็นเลขที่มาจากกรแจ้งการเกิด ๓ เลข ได้แก่ เลข ๑ เลข ๒ หมายถึงคนสัญชาติไทยได้รับการแจ้งเกิด และเลข ๗ หมายถึงคนซึ่งไม่ได้สัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวได้รับการแจ้งเกิด โดยไม่ได้กำหนดว่าคนต่างด้าวกลุ่มใดจำพวกใดที่ไม่ให้นายทะเบียนรับแจ้งการเกิด ดังนั้น บุตรของคนต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทยและไม่ได้สัญชาติไทย ถ้าแจ้งการเกิดจะได้รับสูติบัตร ท.ร.๓ ได้เลขประจำตัวประชาชนประเภท ๗ ทุกคนไม่ว่าบิดามารดาจะเป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็ตาม จนกระทั่งสำนักทะเบียนกลางได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๓๑๐.๑/ว ๘ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ อธิบายกลุ่มคนต่างด้าวที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร และสั่งนายทะเบียนมิให้รับแจ้งการเกิดและออกสูติบัตรให้กับบุตรของคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ซึ่งต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงกำหนดให้คนต่างด้าวปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดยกเว้นเฉพาะคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งรัฐไม่ได้กำหนดให้จัดทำทะเบียนประวัติเท่านั้นที่มีให้ปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นมา นายทะเบียนจะรับแจ้งการเกิดเด็กที่เกิดจากบิดามารดาเป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต (บิดามารดาไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร.๑๓ และไม่มีหนังสือเดินทาง) โดยออกสูติบัตร ท.ร. ๓ ให้เลขประจำตัวประชาชนประเภท ๗ ไม่ได้

๒. เมื่อมีการ...


๒. เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ กระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงกำหนดให้คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร และกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดให้เด็กที่เกิดในประเทศไทยและไม่ได้รับสัญชาติไทยโดยมีบิดามารดาเป็นคนต่างด้าวต้องได้รับการแจ้งการเกิดและออกสูติบัตรทุกคน โดยเด็กจะมีสถานะอย่างไร่อมขึ้นอยู่กับสถานะของบิดามารดาในขณะที่เกิด ดังนั้น เด็กที่จะได้รับแจ้งการเกิดและออกสูติบัตร ท.ร.๓ ได้เลขประจำตัวประชาชนประเภท ๗ จึงต้องมีบิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวที่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร.๑๓ หรือมีหนังสือเดินทาง ส่วนเด็กที่เกิดจากบิดามารดาเป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน จะได้รับการแจ้งเกิดและออกสูติบัตร ท.ร.๐๓๑ ได้เลขประจำตัวประชาชนประเภท ๐

๓. ผลสรุปคือ บุตรของคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ถ้าได้รับการแจ้งการเกิดและได้รับสูติบัตรก่อนวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ จะได้รับสูติบัตร ท.ร.๓ เลขประจำตัวประชาชนประเภท ๗ แต่ถ้าแจ้งการเกิดตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ จนถึงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ นายทะเบียนจะรับแจ้งการเกิดและออกสูติบัตรไม่ได้ จนกระทั่งวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นวันที่พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้บังคับ เด็กกลุ่มดังกล่าวจึงสามารถแจ้งการเกิด โดยจะได้รับสูติบัตร ท.ร.๐๓๑ เลขประจำตัวประชาชนประเภท ๐ ดังนั้น การรับแจ้งการเกิดและออกสูติบัตร ท.ร.๓ กำหนดเลขประจำตัวประชาชนประเภท ๗ ให้กับบุตรของคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต (บิดามารดาไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร.๑๓ และไม่มีหนังสือเดินทาง) ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นมา จึงเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง นายทะเบียนผู้รับแจ้งจะต้องยกเลิกสูติบัตร ท.ร.๓ จำหน่ายเลขประจำตัวประชาชนประเภท ๗ และดำเนินการออกสูติบัตรให้ใหม่ตามแบบ ท.ร.๐๓๑ ให้เลขประจำตัวประชาชนประเภท ๐

อย่างไรก็ตาม ถ้าบุคคลที่อยู่ในเกณฑ์จะต้องยกเลิกสูติบัตร ท.ร.๓ ดังกล่าวข้างต้น อยู่ระหว่างขั้นตอนการอนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานะทางทะเบียนจากคนไม่ได้สัญชาติไทย เป็นคนสัญชาติไทย เช่น บุคคลที่ได้รับอนุมัติให้ลงรายการสัญชาติไทยตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งนายทะเบียนจะต้องเปลี่ยนเลขประจำตัวประชาชนให้อยู่แล้วนั้น จะไม่ยกเลิกสูติบัตร ท.ร.๓ และออกสูติบัตรให้ใหม่เป็น ท.ร.๐๓๑ ก็ได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายตลเชษฐ์ พันธุ์รัฐ)

ของผู้สํานวยการทะเบียนกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้สํานวยการทะเบียนกลาง

สํานักบริหารการทะเบียน
ส่วนการทะเบียนราษฎร
โทร. ๐-๒๗๕๑-๗๓๑๔-๖